

Số: 03 /TB-LHH

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

THƯ ĐỀ NGHỊ

Về việc tổ chức Kỷ niệm NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4/2022

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ):

Hằng năm, đến ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Chính quyền địa phương các cấp thường quan tâm hỗ trợ các Tổ chức của Người khuyết tật (NKT) tổ chức nhiều hoạt động nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng dành cho NKT Việt Nam sống ở các địa bàn dân cư.

Năm nay, trong giai đoạn các nước trên thế giới cũng như trong nước đã và đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi mọi người phải cố gắng nhiều mặt để thích ứng. Điều này có thể dẫn đến nhiều khó khăn cho những người yếu thế, trong đó có NKT.

Từ thực tế trên, để có thể thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Chính phủ các nước đã cam kết, trong đó có Việt Nam. Nhiều năm qua, UBND các tỉnh, các tổ chức xã hội đều tạo điều kiện để các Tổ chức của NKT, thường quan tâm hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động để NKT được tham gia, góp phần giúp NKT nâng cao nhận thức và chất lượng sống cho cộng đồng NKT. Từ đó, NKT tích cực chủ động tham gia, tìm kiếm các giải pháp và xây dựng kế hoạch để thích ứng và hòa nhập, tiếp cận với sự thay đổi.

Kính thưa Lãnh đạo UBND Tỉnh, Thành phố,

Năm nay, Liên hiệp hội chúng tôi chọn chủ đề Kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2022 là: "**Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai**" cho NKT

Kính mong nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thành phố để các hoạt động Kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam năm nay của cộng đồng NKT Việt Nam trên khắp mọi miền của đất nước chúng ta đạt được hiệu quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



NGND.TS. ĐẶNG HUỲNH MAI

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

HƯỚNG DẪN

Chủ đề và Tổ chức Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2022

Năm nay, ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/2022) diễn ra trong hoàn cảnh cả nước đang tìm kiếm các giải pháp để thích ứng với đại dịch Covid-19 và phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội.

Ngày 18/04 hằng năm là dịp để Chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các tổ chức của người khuyết tật, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập – bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam

Để việc kỷ niệm ngày 18/4/2022 thiết thực, Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam hướng dẫn các tổ chức thành viên, các tổ chức của người khuyết tật thực hiện như sau:

- 1) ***Chủ đề chính năm 2022*** là “**Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai**”: Trong giai đoạn thế giới đã và đang thay đổi một cách nhanh chóng, tất cả đều đòi hỏi sự thích ứng cao của con người, điều này dẫn đến những người yếu thế, trong đó có người khuyết tật không thể theo kịp xu hướng. Vì vậy, cộng đồng và xã hội cần có những biện pháp đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người, để “không bị bỏ lại phía sau” như các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã cam kết.

Cộng đồng cần định hình xây dựng một tương lai hòa nhập cho tất cả, trong đó bao gồm người khuyết tật. Dựa vào các chương trình truyền thông cộng đồng, nâng cao năng lực và giáo dục hòa nhập, v.v.. chúng ta có thể thúc đẩy tốt hơn nữa khả năng thích nghi của người khuyết tật. Từ đó, người khuyết tật cũng sẽ tích cực chủ động tham gia, tìm kiếm các giải pháp và xây dựng kế hoạch để thích ứng và hòa nhập với mọi sự thay đổi.

2) Các hoạt động trọng tâm:

- Tuyên truyền, chia sẻ thông tin đến người thân, bạn bè và cộng đồng về ý nghĩa Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4.
- Tổ chức các sự kiện chào mừng, bao gồm mitting kỷ niệm, các hội thảo, hội nghị, các sự kiện với chủ đề **Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai**.
- Đảm bảo sức khỏe, an toàn phòng/chống dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức triển khai các hoạt động trong dịp lễ này.
- Các tổ chức của người khuyết tật báo cáo và đề xuất nội dung hoạt động đến Sở, Phòng LĐTBXH cùng các đơn vị có liên quan các cấp để được hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất.

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam thông báo đến các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc cùng tổ chức của và vì người khuyết tật để triển khai thực hiện.